



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการประเมินสมรรถนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ	หมายเลขประจำตัวผู้สมัครฯ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายพิเชฐ ศิริศักดิ์วัฒนา	

เทศบาลตำบลบ้านใต้ กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างไปแล้วก่อน บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมียุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี

/๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี...

๓. ผู้ที่ได้ยื่นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีการเฝ้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น  
อันยกเลิกการยื่นบัญชีผู้ไว้ใบบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ


(๑) ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างกำหนด

(๒) ผู้ยื่นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการ  
การสรรหาและเลือกสรรแล้ว

ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  
และเลือกสรรได้ในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี (ก.ท.จ.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายไตรรงค์ ใจกว้าง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้